

Software Freedom Day 2018 có chủ đề khai thác nguồn mở trong cách mạng 4.

Ngày 15/9 tới, Ngày hội Phần mềm tự do nguồn mở - Software Freedom Day 2018 sẽ được VFOSSA chủ trì tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam. Năm nay, chủ đề của chương trình là “Khai thác nguồn mở theo cách mạng công nghệ 4.0”.



Software Freedom Day 2018 có chủ đề khai thác nguồn mở trong cách

mệng 4.0

Ngày hệi Phệ n mệ m tệ do nguệ n mệ - Software Freedom Day là mệ t ngày hệi quệ c tệ đệ c tệ chệ c thệ ng niệ vệ i mệ c đích quệ ng bá cho phệ n mệ m tệ do nguệ n mệ và các chuệ n đệ nh đệ ng mệ đệ n mệ i ngệ i dềng máy tẻ cệng nhệ các doanh nghiệ p, cệ quan, tệ chệ c (ệ nh minh hệ a. Nguệ n: Internet)

Là sệ kiệ n thệ ng niệ khệi xệ ng tệ năm 2004 nhệ m mệ c đích quệ ng bá cho phệ n mệ m tệ do nguệ n mệ và các chuệ n đệ nh đệ ng mệ đệ n mệ i ngệ i dềng máy tẻ cệng nhệ các doanh nghiệ p, cệ quan, tệ chệ c, Ngày hệi Phệ n mệ m tệ do nguệ n mệ - Software Freedom Day/SFD đệ c tệ chệ c vào ngày thệ Bệ y cệ a tuệ n thệ Ba trong tháng 9 hàng năm trên toàn thệ giệi. Tệi Việ t Nam, Ngày hệi Phệ n mệ m tệ do nguệ n mệ đã đệ c tệ chệ c 7 năm liệ n kệ tệ năm 2012 cho đệ n nay đệ i sệ chệ trì cệ a Câu lệ c bệ Phệ n mệ m tệ do nguệ n mệ (VFOSSA) thuệ c Hệi Tin hệ c Việ t Nam và đệ c sệ hệ trệ cệ a các Bệ, ban, ngành, các tệ chệ c và doanh nghiệ p.

Năm nay, VFOSSA sệ phệi hệ p cùng trệ ng Đệi hệ c Cệ n Thệ và Hệi Tin hệ c Cệ n Thệ tệ chệ c sệ kiệ n Ngày hệi Phệ n mệ m tệ do nguệ n mệ 2018 vào ngày 15/9.

Có chệ đệ “Khệi nghiệ p bệng phệ n mệ m tệ do nguệ n mệ thệi cách mệng công nghiệ p 4.0”, sệ kiệ n Ngày hệi Phệ n mệ m tệ do nguệ n mệ năm nay đệ kiệ n sệ thu hút đệ c sệ quan tâm cệ a đông đệ o các chuyên gia, các nhà đệ u tệ trong lĩnh vệ c khệi nghiệ p, các trệ ng đệi hệ c, các doanh nghiệ p nguệ n mệ và cệ ng đệ ng sinh việ CNTT.

Ngày hệi Phệ n mệ m tệ do nguệ n mệ 2018 sệ là cệ hệi giao lệ u và kệ t nệi giệ a cệ ng đệ ng nguệ n mệ Việ t Nam vệ i các doanh nghiệ p hoệ t đệ ng trong lĩnh vệ c CNTT, các lệ p trệ việ, chuyên gia quệ n trệ mệ ng và sinh việ ngành CNTT cệ a các trệ ng đệi hệ c, cao đệ ng trong cệ nệ c.

Theo chia sệ cệ a đệi đệ n Ban tệ chệ c, hệ ng tệi đệi tệ ng sinh việ và câu chuyệ n khệi nghiệ p trong bệi cệ nh cuệ c cách mệng công nghiệ p 4.0 đạng đệ n ra mệ nh mệ tệi Việ t Nam và trên toàn thệ giệi, trong khuôn khệ Ngày hệi Phệ n mệ m tệ do nguệ n mệ 2018, các chuyên gia vệ phệ n mệ m nguệ n mệ và khệi nghiệ p sệ có các tham luệ n chia sệ vệ kinh nghiệ m thệ c tệ n và các đệ n hẻnh khệi nghiệ p thành công.

“Ngày hệi Phệ n mệ m tệ do nguệ n mệ 2018 cệng sệ mang đệ n góc nhìn cệ a các chuyên gia vệ

lĩnh vực ứng dụng phần mềm tự do nguồn mở ở nhiều lĩnh vực trong thời cách mạng công nghiệp 4.0 như các công nghệ mới Blockchain, IoT, AI, Big Data, Cloud Computing với các ứng dụng cụ thể trong các lĩnh vực thành phố thông minh, nông nghiệp thông minh, sản xuất và phân phối sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ”, để đi đến Ban tổ chức chia sẻ.

Song song với các tham luận, bài trình bày tại hội thảo, cũng trong khuôn khổ Ngày hội Phần mềm tự do nguồn mở diễn ra vào ngày 15/9/2018, còn có nhiều hoạt động bên lề như các trò chơi có thưởng với nhiều phần quà có giá trị các nhà tài trợ và các tiết mục văn nghệ của sinh viên ĐHQG TP HCM ... sẽ mang lại một ngày hội sôi động, hấp dẫn và bổ ích cho các bạn sinh viên.

Ban tổ chức dự kiến, Ngày hội Phần mềm tự do nguồn mở năm nay sẽ có khoảng 1.000 người tham dự đến từ các cơ quan quản lý nhà nước, doanh nghiệp, các trường đại học, chuyên gia và sinh viên CNTT. Trong đó, chiếm số lượng đông đảo hơn cả là các sinh viên chuyên ngành CNTT, tiếp đó là các chuyên gia trong lĩnh vực phần mềm tự do nguồn mở và khởi nghiệp, để đi đến các trường đại học và các doanh nghiệp CNTT. Ngoài ra, số kiến dự kiến còn có sẽ góp mặt của để đi đến các tổ chức, hiệp hội chuyên ngành ICT và để đi đến công đồng nguồn mở quốc tế.

Theo ICTNews